



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, workpointtoday, infoquest, efinancethai, js100, INN, mcot, worldmeters)

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 120,746,489 ราย เสียชีวิต 2,671,183 ราย รักษาหาย 97,394,500 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 สถานการณ์ในประเทศไทย 15 มี.ค. 64 ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 78 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 74 ราย และมาจากต่างประเทศเข้า SQ 4 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 27,005 ราย ยังรักษาอยู่ 684 ราย รักษาหาย 26,123 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 87 ราย

-สำหรับประเด็นที่น่าสนใจต่างประเทศ ได้แก่ WHO ร่วมกับจีน ค้นหาต้นตอผู้ป่วยโควิดระยะแรกทั่วโลก ขณะที่ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ประกาศระงับฉีดวัคซีนของแอสตราฯ รอการประเมินความปลอดภัยจากองค์การยาแห่งยุโรป ส่วนบราซิลพบความเสี่ยงโควิด 19 กลายพันธุ์ซ้ำซ้อน ควบคุมได้ยากกว่าเดิม

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, thaipbs, thestandard, kapook, isaranews, thebangkokinsight, mcot)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อในประเทศมี 3 กลุ่ม ได้แก่ สมุทรสาคร 39 ราย คิดเป็น 52.7% กทม. 23 ราย คิดเป็น 31.08% และจังหวัดอื่นๆ 12 ราย คิดเป็น 16.22% บางจังหวัดมีความเชื่อมโยงจากตลาดบางแคด้วย ที่ประชุม ศบค. เป็นห่วงสถานการณ์ที่ตลาดบางแค ล่าสุดมีการตรวจ swab เน้นที่ตลาดวันเดอร์ รวม 995 ราย ผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้ว 107 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายไป 4 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาครสำหรับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายแรกที่ตลาดบางแค เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี มีแผงขายไก่และไข่ไก่อยู่ 4 แผงในตลาดวันเดอร์ และเป็นเจ้ามือหรือเช่าแชร์ ทำให้เกิดพฤติกรรมเดินไปรอบๆ ตลาด เพื่อเก็บเงิน เริ่มมีอาการ 1 มี.ค. คือ มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส วันที่ 5 มี.ค. ไปตรวจที่รพ. ใน กทม. นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่าทั้ง 6 ตลาดมีพื้นที่ติดกัน มีทางเข้าออกหลายทาง ไม่เคร่งครัดการเข้า-ออก สถานที่ ระบบการระบายอากาศไม่ดี พฤติกรรมของลูกจ้างต่างชาติและผู้ค้าขาย เคี้ยวหมาก ตะโกนพูดคุย และใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี

-จ.นครปฐม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย เชื่อมโยงตลาดบางแค จ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เชื่อมโยงกับตลาดบางแค พร้อมประกาศเลื่อนการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ออกไปไม่มีกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดบางแค ไม่ได้ดำเนินการล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนด การดำเนินการควบคุมโรคและรายงานการสอบสวนโรค เป็นไปตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยการตรวจพบผู้ป่วยครั้งนี้ เป็นผลมาจากระบบเฝ้าระวังกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์ PUI และการสอบสวนโรคอย่างเป็นระบบ หลังจากได้รับรายงานพบผู้ป่วย ทางสำนักอนามัย กทม. ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจอย่างทันที่จากนั้นได้หารือร่วมกับ สปค. เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพิ่มเติมให้ครบ 100% โดยวางแผนดำเนินการในวันที่ 11-12 มี.ค.64 ทำการตรวจพ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างแรงงานในตลาดทั้ง 6 แห่ง โดยวิธี swab โดยรถชีว นิรภัยพระราชทาน ผลการตรวจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าวเพิ่มเติม และบางส่วนกำลังอยู่ระหว่างรอผล ขอให้มั่นใจในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของสธ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, INN)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กลุ่มคลัสเตอร์ตลาดบางแคและตลาดใกล้เคียง 6 แห่ง ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อเป็นพ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้าง อายุระหว่าง 20-59 ปี ในจำนวนนี้มีบางส่วนมาจากสุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาคร และล่าสุดยังไม่พบคนที่มาซื้อของติดเชื้อ แต่ยังคงเฝ้าระวังไม่松懈 เพราะการตรวจคลัสเตอร์ใหม่ ยังต้องรอผลตรวจกลุ่มเสี่ยงอีก 1,711 คน พร้อมย้ำการติดเชื้อครั้งนี้ไม่เป็นการระบาดระลอกใหม่ แต่เรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่เท่านั้น

-ผู้ว่าฯ กทม. เตือนผู้ไปจับจ่ายตลาดย่านบางแค ประกอบด้วย ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนันท์ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดเกษม และตลาดใหม่บางแค ระหว่าง 20 ก.พ.-13 มี.ค. ให้เข้าระบบ BKKcovid ผ่านเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง หากใครไม่แน่ใจและคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ไปรับการตรวจได้ที่ รพ.ราชวิถี หรือสถาบันบำราศนราดูร หรือศูนย์สุขภาพชุมชนสุขบางเขน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดไม่ตก สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าในตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, kapook,

ประเด็นข่าว

isaranews, thaipbs, springnews) ที่วีซีช่อง one

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์ข้อความระบุ กทม. เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในตลาดวันเดอร์ ตลาดและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่ 11 มี.ค. รวมทั้งสิ้น 4,991 ราย พบผู้ติดเชื้อ 224 ราย ไม่ติดเชื้อ 3,086 ราย และรอผลการตรวจอีก 1,681 ราย ขอความร่วมมือป้องกันตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., mcot, bangkokbiznews, sanook)

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิช เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก ได้หารือกับ สธ. ถึงสถานการณ์ที่ตลาดบางแค ว่า มีลักษณะคล้ายกับตลาดอื่น คือ เจ้าของตลาดเป็นคนไทยและมีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาด มีการไปมาหาสู่กัน ความระมัดระวังยังมีไม่เพียงพอ จะต้องเฝ้าระวังในตลาดสดต่างๆ ส่วนการแพร่ระบาดยังอยู่ในพื้นที่ เพียงแต่พื้นที่นั้นมีคนจำนวนมากจึงเป็นธรรมดาที่มีการสัมผัส แต่ไม่ได้มากเท่ากับตลาดมหาชัย แต่เป็นในลักษณะเดียวกับตลาดพรพัฒนาที่สามารถควบคุมไว้ได้ ส่วนข้อสรุปการจัดงานสงกรานต์ยังไม่ได้นำมาพิจารณา เนื่องจากคลัสเตอร์ที่ตลาดบางแคยังเป็นเพียงจุดเดียวเท่านั้น แต่ก็เป็นที่พึงระวังไว้ ไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมของการผ่อนคลายในช่วงสงกรานต์ ให้อรมติของ ศบค. ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้ความเห็นว่า จริงๆ ระลอกสอง มาจากแม่สอด เชื่อมมาสมุทรสาคร ปทุมธานี กระจายไปทั่วแบบไม่มีอาการหรือมีแต่ไม่มาก เลยไม่ได้ตรวจ จึงแพร่กระจายในกลุ่มกันเอง ดังนั้นจากที่ผู้ติดเชื้อควรจะน้อยลงจนไม่มี กลับตีตมมากขึ้น จนจำกัดการระบาดไม่ได้ ส่วนกรณีการแพร่ระบาดที่บางแคเป็นเพียงการกระจายจากที่เก่าที่ยังมีปัญหา ไปยังที่ต่างๆ การระบาดระลอกนี้จะทำให้การตรวจหาที่อนุกรมหลุดบ้าง ทำให้ตรวจเจอไม่ครบ และดี้อักซิน

2. วัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, acnews, springnews, one31, thailandplus, thaigov, acnews, INN, mcot) ที่วีซีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย วัคซีนป้องกันโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์แล้วว่ามีความปลอดภัย ปัญหาลิ้มเลือดอุดตันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่อย่างใด วันที่ 16 มี.ค. นี้ จะฉีดวัคซีนทั่วประเทศตามแผน โดยฉีดให้กับนายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรีที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., js100, nationtv, thaigov, thebangkokinsight, newtv)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผย การผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาในไทยมีความก้าวหน้า ทั้งองค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรปให้การรับรองแล้วว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ปัจจุบัน สยามไบโอไซเอนซ์ ได้ทยอยผลิตวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำแล้วจำนวน 5 รุ่นการผลิต และอยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพวัคซีนที่ผลิตได้ ณ ห้องปฏิบัติการ ด้าน อย. สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์ ได้มีการติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการดำเนินการ และสามารถส่งมอบวัคซีนให้กรมควบคุมโรคได้ในระยะเวลาที่กำหนด ช่วงกลางปี 2564 ทยอยส่งมอบเดือนละ 5-10 ล้านโดสจนครบ 61 ล้านโดส

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, INN, mcot, sanook, mthai, thestandard)

-ในวันที่ 16 มี.ค. นี้ เวลา 08.30 น. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ จะเป็นผู้ลงเข็มฉีดวัคซีนโควิดให้กับนายกฯและรมว.กลาโหม ส่วนคณะรัฐมนตรีคนอื่นอยู่ที่ความสมัครใจและความพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, acnews, springnews, one31, thailandplus, thaigov, acnews, INN, mcot) ที่วีซีทุกช่อง

-รมว.สธ. เผย วันที่ 20 มี.ค. นี้ จะมีวัคซีนโควิดจากซิโนแวคอีก 8 แสนโดส เมื่อตรวจสอบรุ่นการผลิตเรียบร้อย สามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ทันที ได้ให้ออก. สั่งซื้อเพิ่มอีก 5 ล้านโดส ให้เพียงพอก่อนที่วัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในไทยจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ของ บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นเดือนนี้ ส่วนของ บ.บาร์ต ประเทศอินเดีย ยังไม่คืบหน้า เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคโควิด 19 สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค รณรงค์ต่อเนื่องให้คนไทย สวมหน้ากากให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการตลาดยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่คัดกรองคนเข้าตลาด สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง รวมถึงกำหนดมาตรการลดความแออัด ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีการบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, thaipbs, thestandard, kapook, isaranews, thebangkokinsight, mcot)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 88 ปี อยู่ที่ จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัวคือ ความดัน

ประเด็นข่าว

โลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง และเนื้องอกในสมอง คนในครอบครัวมีประวัติค้าขายอยู่ที่ตลาดพรพัฒน์ แต่ไม่พบการติดเชื้อของคนในบ้าน ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ตลาดพรพัฒน์ เป็นไปได้ว่าอาจมีคนไปมาหาสู่กันจนทำให้เกิดการติดเชื้อ การประชุม ศบค. ล่าสุด รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร ได้เสนอตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว 16,556 คน และอยู่ระหว่างรักษา 332 คน ส่วนการเฝ้าระวังเชิงรุกที่ตั้งเป้าว่าจะทำให้เสร็จก็เข้าใกล้เข้าไปทุกที ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกันของผู้ที่อยู่ในพื้นที่บับเบิลแอนด์ซีล อยู่ในโรงงานขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 60-70% ที่มีภูมิคุ้มกันเป็นที่เรียบร้อย ตัวเลขที่ดีขึ้นนี้ทำให้จ.สมุทรสาครค่อนข้างมั่นใจกับมาตรการที่จะนำเสนอให้มีการผ่อนคลายเป็นพื้นที่จังหวัด และหลังจากผ่อนคลายเป็นแล้วจะยังคงมาตรการเข้มข้นต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, newtv, acnews js100, thestandard, isaranews, mcot, thebangkokinsight, INN, thaipbs) ทีวีช่อง 5,thaipbs

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.-14 มี.ค. 64 จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม 46,598 คน แยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข รวม อสม. 29,300 คน เจ้าหน้าที่อื่นที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 10,029 คน บุคคลที่มีโรคประจำตัว 1,989 คน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 5,280 คน ไม่มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-สวทช. เผย อย. ออกใบรับรองผ่านการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ผลงานวิจัย 'COXY-AMP' ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยเทคนิคแลมบ์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ทำให้ประเทศไทยมีชุดตรวจโควิด 19 ที่ผลิตเองในประเทศ ราคาถูก ขั้นตอนการตรวจง่าย สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผลและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv)

-จ.ตาก จนท.สาธารณสุข รพ.แม่สอด และอสม. ร่วมกันตรวจสอบคัดกรองหลังจากชาวเมียนมาในห้องเช่า เขตชุมชนอิสลามบำรุง 53 คน รอบสอง อยู่ระหว่างรอผล หากไม่พบเชื้อจะยกเลิกกักกันบริเวณ ส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชุมชนร่วมใจ พบว่ามีเด็กชั้นอนุบาล 1 คน ติดเชื้อโควิด จึงปิดเรียนทันที และติดตามหาผู้สัมผัสที่หน้าห้องน้ำตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด อีก 4 คน โดยมีรายงานทางด้านจนท.สาธารณสุขแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า พบผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 64 จำนวน 23 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-เมืองพัทยาเตรียมพร้อมแนวทางรับการนำร่องเปิดประเทศ 1 เม.ย.นี้ นายกเมืองพัทยาเผยสถานประกอบการ 20 แห่ง เสนอขอให้ ศบค. พิจารณาเตรียมความพร้อมเป็น Area Hotel Quarantine

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา-กัญญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, INNNEWS, thaigov, pptvhd36)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ.เปิดการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ กล่าวว่า ในปี 64 สธ.ได้มีนโยบายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ระหว่างการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงบริการและได้รับยา กัญชาอย่างมีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายจะให้บริการใน รพ.ทุกระดับจำนวน 660 แห่ง ครอบคลุม 76 จังหวัด สำหรับการ จัดอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นำกัญชาทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการรักษามากที่สุดและ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ว่า ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 62 พบว่า มีผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จากผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มากกว่าการส่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงผลักดันให้มีการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ข้อมูลจาก สปสช. พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความเพียงพอ ซึ่งในปี 63 มีการเบิกจ่ายต่ำกว่างบ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการอบรมในวันนี้จะเกิดความมั่นใจว่า เมื่อส่งจ่ายยาทางการแพทย์ไปแล้ว จะได้รับการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันนโยบายกัญชาเพื่อประชาชนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, bangkokbiznews, thansettakij, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ.เปิดประชุมแนวทางกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในสถานพยาบาลเอกชน ที่กรม สบส. กล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาแผนไทยและแผนปัจจุบัน ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสังกัด สธ. ประมาณ 800 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยกว่า 100,000 รายต่อปี จึงได้ขยายบริการกัญชาทางการแพทย์ไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน 382 แห่ง และคลินิกเวชกรรม/ทันตกรรม/แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์อีกประมาณ 21,000 แห่ง

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

-เสนอบทความ รมว.สธ. เปิดประชุมแนวทางกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในสถานพยาบาลเอกชน ที่กรม สบส. ในเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ถูกบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (thailandplus, tnn, nation)

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขัง ตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แนะนำให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต หากมีอาการไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยากุ่ม NSAID เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ ขอให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเน้นมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ 1.เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง โดยจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ)

-นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. เผยจากกรณีที่ประชุมบอร์ด สปสช.มติเห็นชอบในการปรับประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อรองรับการจ่ายงบค่าเสื่อมเพิ่มให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมถึงการขยายการใช้เงินกัน Virtual account ภายในเขตรองรับการจ่ายสำหรับกรณีเหตุสมควร โดยเป็นการจ่ายให้กับคลินิกในพื้นที่ กทม. ที่มีการปรับจากหน่วยบริการประจำมาเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยขณะนี้หลายเขตพื้นที่ที่ต้องการดำเนินนโยบายเพิ่มเติมมากกว่าที่กำหนดไว้เดิม ให้ดำเนินการเฉพาะเขตสุขภาพที่ 13 กทม.และเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ต่อมาได้ขยายบริการไปยังเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคามกาฬสินธุ์ และเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สปสช.ตั้งใจรองรับทุกเขตที่มีความพร้อม โดยเพิ่มงบประมาณราว 50 ล้านบาท เพื่อบูรณาการงบประมาณที่จะสนับสนุนให้กับทุกเขตที่มีความพร้อม

เปิดคลินิกผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค)

-นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน ผู้ตรวจราชการสธ. เขตบริการสุขภาพที่ 7 เปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ รพ.ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ให้บริการสุขภาพในทุกมิติ พร้อมจัดระบบช่องทางพิเศษ ระหว่างคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ จัดระบบการรักษาต่อเนื่องในชุมชนแบบนัดหมายล่วงหน้า

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ)

-นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เผยในเวทีเสวนา “อุบัติเหตุตีมาแล้วซัดกับความมืดช้า และการขายอย่างรับผิดชอบ” ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลต่อมาตรการเพิ่มโทษและห้ามการรอลงอาญาในความผิด “ตีแล้วซัด” ในกลุ่มตัวอย่าง 2,152 ราย เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 56.37 เคยพบเห็นหรือตกอยู่ในเหตุการณ์เมาแล้วซัด โดยเกือบทั้งหมดร้อยละ 93.96 เห็นด้วยว่าควรเพิ่มโทษผู้ที่ทำผิดซ้ำ ในข้อหาขับรถขณะเมาสุรา และร้อยละ 87.45 เห็นด้วยหากผู้ที่กระทำผิดซ้ำในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นครั้งที่สอง ควรถูกตัดสิทธิโทษจำคุกอย่างเดียวโดยไม่รอลงอาญา นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยว่า การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่มีประสิทธิภาพ เคารพกฎหมาย จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เมาซัดกลับมาสร้างความเสี่ยงอีก จึงเสนอข้อพิจารณาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการไปพร้อมกัน ตั้งแต่ต้น-กลางและปลายน้ำ แต่ในระยะเร่งด่วนนี้ ให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โทษหนักบังคับเข้มเพื่อสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนสังคม